

Integro trong Síp

KISA, có tính thực tế trong Síp, các nhóm vấn đề hội nhập cư (công nhân trong nước, người lao động trong ngành nông nghiệp / nông nghiệp, nhân viên của các công ty nước ngoài, học sinh, người tị nạn và các thành viên gia đình của EU / công dân Síp) và nhu cầu cụ thể của họ, cũng như sự vắng mặt hoàn toàn của bất kỳ dự án và hành động trên nước Síp để thúc đẩy sự tham gia tích cực của người di cư trong quá trình hội nhập, để nghị các dự án thí điểm nên:

- Cấu trúc thiết lập cho việc tự đại diện của người di cư - đặc biệt là phụ nữ di cư, nâng cao vị thế của mình và tự tổ chức, nhằm tạo ra một cộng đồng di cư bền vững và nâng cao vị thế.
- Hỗ trợ người di cư trở thành nhận thức và đòi hỏi quyền của họ, với sự nhấn mạnh đặc biệt vào chiến đấu để ngăn chặn bóc lột lao động và cải thiện điều kiện làm việc và sinh sống.
- Nâng cao nhận thức về và chiến đấu chống lại bạo lực đối với người di cư, đặc biệt là phụ nữ di cư.
- Nâng cao nhận thức về tính dễ tổn thương cụ thể của người di cư (đặc biệt là trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng kinh tế) và đặc biệt là phụ nữ di cư và sự cần thiết để chiến đấu chống lại nó.



Liên lạc với chúng tôi

Bất kỳ tổ chức / cá nhân muốn tham gia [hay, việc tham gia tích cực] trong dự án có thể liên hệ với chúng tôi tại:

Office Address: 48 Arsinoe Street, 1010 Nicosiaold (city)

Telephone No.: +357 22878181

Fax No.: +357 22773039

E-mail addresses: info@kisa.org.cy, andriana.k@kisa.org.cy

Website: www.kisa.org.cy

Để biết thêm thông tin về các dự án và hoạt động của mình, cả trên nước Síp và các nước đối tác khác, bạn có thể ghé thăm /trang web của dự án: <http://www.integro-project.org>



Co-Funded By
The European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the Author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

integro

INTEGRATION
ON THE GROUND



kisa
Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμός
Equality, Support, Antiracism

Sự hội nhập trong Liên minh châu Âu

Hội nhập là công cụ chiến lược / chính sách quan trọng nhất của Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến sự di cư. Trong EU, Sự hội nhập được xem là một sự năng động, quá trình hai chiều liên quan đến bình đẳng người di cư và công dân.

Hội nhập nên thúc đẩy cả một lập trường tích cực của xã hội lưu trữ của các nước thành viên hướng tới di cư và người di cư, người di cư và hỗ trợ trong việc trở thành công dân tích cực trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống (xã hội, văn hóa, chính trị và kinh tế).

Tuy nhiên nó phải được thừa nhận rằng các chính sách của EU về hội nhập người nhập cư không có giấy tờ và loại trừ, kết quả là, hội nhập trong lĩnh vực này không thể hoàn toàn hiệu quả, và người nhập cư không có giấy tờ đang bị thiệt thòi hơn nữa.

Trong khuôn khổ này, các E.U. đã công bố "Sổ tay về hội nhập" (<http://tinyurl.com/nr33bad>) với 11 nguyên tắc cơ bản chung (CBP) cho sự hội nhập của người di cư nước thứ ba mà quốc gia thành viên phải áp dụng trong việc thiết kế và thực hiện các kế hoạch và / hoặc chính sách hội nhập. Tài liệu tham khảo các nguyên tắc chung cơ bản.



Nguyên tắc hội nhập của INTERGRO và ENAR

KISA cùng với NICEM, Bắc Ai-len (<http://nicem.org.uk>), đó là kế hoạch kết hợp, Citizens for Europe, Đức (<http://citizensforeurope.org/>), Association for Integration and Migration, Cộng hòa Séc (<http://www.migrace.com>), Radio Afrika TV, Áo (<http://www.radioafrika.net/>) được hưởng một khoản trợ cấp cho các dự án Integro bởi Ủy ban châu Âu, mà đồng tiền đó.

Integro (<http://www.integro-project.org/>) được dựa trên sự kết hợp của 11 nguyên tắc cơ bản chung của EU hội nhập cư, như được mô tả ở trên, và các nguyên tắc tích hợp bộ công cụ Enar: "Làm việc về hội nhập ở cấp địa phương" (<http://tiny.cc/hq6mmx>).

Bộ công cụ này cung cấp hướng dẫn về 15 nguyên tắc cần củng cố các dự án và mục tiêu để đạt được tích hợp từ .quan điểm của xã hội dân sự.



Sự hội nhập trên nước Síp

Trong năm 2010, Cộng hòa Síp đã thông qua một kế hoạch đầy tham vọng cho sự hội nhập của người di cư trong giai đoạn 2010-2012. Kế hoạch được phát triển bởi Ủy ban các chuyên gia đặc biệt và tập trung vào tám cột: Thông tin - Dịch vụ - minh bạch, 2) Việc làm - Công đoàn, 3) Giáo dục và Ngôn ngữ học, 4) Y tế, 5) Nhà ở - Đào tạo Nâng cao chất lượng cuộc sống - bảo trợ xã hội và tương tác, 6) Văn hóa - Civic - yếu tố quan trọng của chính trị và thực tế xã hội, 7) toàn diện, và 8) Đánh giá - hàng năm và tổng số.

Kế hoạch này chưa bao giờ được thực hiện đầy đủ, chủ yếu là do thiếu ý chí chính trị, đặc biệt là sau cuộc khủng hoảng kinh tế. Một số hành động và các khía cạnh cụ thể của hội nhập chuyển qua các dự án đồng tài trợ, trong khi phần còn lại của kế hoạch dường như đã bị bỏ rơi



Các giai đoạn chính của Dự án

Dự án có ba giai đoạn: giai đoạn một (tháng 12 năm 2013 - tháng 5 năm 2014) bao gồm một bản đồ tập thể dự hội nhập, thu thập dữ liệu liên quan đến việc thực tế và nhu cầu của mỗi nước tham gia, thảo luận và trao đổi về chuyên môn, kiến thức, thông tin và thực hành tốt trong tất cả các bên liên quan.

Trong giai đoạn hai (tháng sáu-tháng mười một năm 2014), một dự án thí điểm sẽ được thiết kế và phát triển, theo kiến thức và chuyên môn mà sẽ được đạt được trong một giai đoạn và trên cơ sở các nguyên tắc hội nhập để cập ở trên, cũng có tính đến các địa phương nhu cầu trong việc thiết lập các ưu tiên của mình.

Giai đoạn ba (tháng 12 năm 2014 - tháng 5 năm 2015) bao gồm việc thực hiện các dự án thí điểm và nó sẽ được hoàn thành với sự đánh giá của cả hai dự án thí điểm, tại địa phương, và toàn bộ dự án của Integro, ở cấp độ châu Âu.

Sử dụng kết quả của việc thực hiện lập bản đồ, sẽ có hai cuộc họp với các bên liên quan để thảo luận về những vấn đề sẽ phát sinh và để đánh giá lại tình hình trên mặt đất liên quan đến vấn đề hội nhập trên nước Síp và cách thức tiến hành.

Hơn nữa, sẽ có hai hội nghị bàn tròn trao đổi ý kiến, kiến thức, chuyên môn và thực hành tốt. Sau cuộc họp với các bên liên quan và các hội nghị bàn tròn, các dự án thí điểm sẽ được thiết kế và sau đó thực hiện. Hội nghị cuối cùng của Integro sẽ diễn ra tại Síp vào cuối dự án.